

แนะนำและวิจารณ์หนังสือ

BOOK REVIEW

ใครเป็นใครในประเทศไทย 2506. พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์, 2506. 2 เล่ม

ในสมัยของการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจหรือสังคม หาก
ขาดบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารและปฏิบัติงานแล้ว แผนงานที่กำหนดโดยย่อจะ
บรรลุถึงความสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาลไปไม่ได้ หนังสือประเภท Who's Who จะช่วย
แนะนำให้เราถึงตัวบุคคลผู้มีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้คณะรัฐประ
ศาสนศาสตร์จึงได้จัดรวบรวมชีวประวัติของบุคคลซึ่งมีทักษะในด้านต่าง ๆ กันที่ยังมีชีวิตอยู่
ทั้งรวมทั้งผู้ที่อยู่นอกวงงานของรัฐบาล แต่เป็นผู้รู้จักกันอย่างกว้างขวางด้วย ชีวประวัติที่
รวบรวมไว้นี้ มุ่งเน้นหนักในด้านการศึกษา การปฏิบัติงานและความชำนาญพิเศษของแต่ละ
บุคคล ซึ่งให้เห็นถึงสถิติในด้านที่เกี่ยวกับประเภทของอาชีพ วิทยุ ระดับการศึกษา และสถาน
ศึกษาของบุคคลเหล่านั้น ข้อเท็จจริงในชีวประวัติของแต่ละบุคคลผู้จัดทำได้รวบรวมมาจากแหล่ง
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) โดยการตั้งแบบสอบถาม (Questionnaire) ไปให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของ
ของประวัติกรอกข้อความให้โดยตรง และดำเนินการเรียบเรียงให้เข้าแบบมาตรฐานเดียวกัน แล้ว
ส่งกลับไปให้เจ้าของชีวประวัติแก้ไขตรวจทานอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นแม้ว่าข้อความบางตอนอาจจะ
ไม่ทันกับเหตุการณ์ไปบ้าง เช่นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยงานที่ตั้งกต ตำแหน่งหน้าที่ แต่ก็เป็น
เชื่อแน่ว่า ข้อเท็จจริงส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เชื่อถือได้อย่างแท้จริง อนึ่ง ชีวประวัติที่น่าลงใน
หนังสือเล่มนี้ ก็ได้ครบตามที่ผู้จัดทำกำหนดไว้ กล่าวคือ ทางคณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัด
การตั้งแบบสอบถามไปถึง 6000 ชุด แต่ด้วยเหตุไรก็ตาม ผู้จัดทำได้รับแบบบันทึกประวัติคืน
เพียง 3204 และเหลือที่ใช้การได้ 3152 ราย น้อยกว่าที่คาดไว้เกือบครึ่ง ทั้งนี้ผู้จัดทำก็หวังว่า
จะได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้ในการจัดพิมพ์ครั้งต่อไป

ชีวประวัติของบุคคลที่น่าสนใจของเมืองไทยที่ได้นำมารวบรวมไว้ในหนังสือนี้ ผู้จัดทำ

ได้พิจารณาเลือกเอาแต่บุคคลที่มีสัญชาติเป็นไทย และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเด่นชัดในงานสาขาต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและในอดีต ซึ่งแยกประเภทเป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานรัฐบาล และผู้ปฏิบัติงานนอกหน่วยงานรัฐบาล ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลงานที่ได้กระทำหรือตำแหน่งที่ดำรงอยู่ด้วยเหตุนี้ ชื่อประวัติที่มีใน ใครเป็นใครในประเทศไทย 2506 นี้จะขอปรไปด้วยเรื่องราวของบุคคลต่าง ๆ เหล่านี้ คือ

1. ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานรัฐบาล

- ก. ข้าราชการตงแต่ชั้นเอกหรือเทียบเท่าขึ้นไป
- ข. ข้าราชการทหารและตำรวจที่มียศตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท และพันตำรวจโทขึ้นไป
- ค. สมาชิกสภาว่างรัฐธรรมนุญ
- ง. นายกเทศมนตรีทุกเทศบาล
- จ. เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้ากองขึ้นไปในองค์การกึ่งราชการทุกแห่ง
- ฉ. ผู้มีตำแหน่งหน้าที่การงานต่ำกว่าระดับที่กล่าวแล้วในข้อ ก.-จ. แต่เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างเป็นที่ยกย่องและรู้จักกันทั่วไป

2. ผู้ที่อยู่นอกหน่วยงานรัฐบาล พิจารณารวมเฉพาะผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่รู้จักกันดีทั่วไป เช่น ม.จ. หญิง พูนพิศมัย ดิศกุล นายทอง อภัยวงศ์ เป็นต้น

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ภายใต้ชื่อประวัติของบุคคลแต่ละท่าน จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตราที่ได้รับ มีเกิด สถานที่เกิด ตำแหน่งงานและที่อยู่ปัจจุบัน ต่อไปเป็นคุณิ ได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาอะไร เมื่อไร จากสถาบันใด ความชำนาญพิเศษคืออะไร ประวัติงานตงแต่เริ่มต้น งานพิเศษที่สำคัญมีอะไรบ้าง มีงานนิพนธ์หรืองานประติษฐหรือไม่ว่ เช่น ตัวอย่าง

นายมาลัย หุวะนันทน์

ป.ช., ป.ม., ร.จ.พ.

11 มกราคม 2454

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 66 ซอยอภัยพิภย์ ถนนลาดพร้าว พระนคร
 วุฒิมัชยมปีที่ 8 ร.ร. อัสสัมชัญ พระนคร 2472
 น.บ.ท. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2476
 M.A. (Political Science) มหาวิทยาลัย Philippines ฟิลิปปินส์ 2480
 M.A., Ph.D. (Political Science) มหาวิทยาลัย Michigan สหรัฐอเมริกา 2485
 ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2505
 สมาชิกในสมาคมเกียรติยศชั้นสูงสุดในด้านสังคมศาสตร์
 สมาชิกในสมาคมเกียรติยศชั้นสูงสุดในด้านรัฐศาสตร์
 ผลงานเกี่ยวกับการจัดงานเทศบาลและการปกครองที่ยุโรป สหรัฐอเมริกา และ
 ญี่ปุ่น 2495

๑๓๑

ความชำนาญพิเศษ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การคลังสาธารณะ สังคม
 สังเคราะห์

ประวัติงาน นายตรวจ กองกลาง กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 2474-2475
 นักชดเชยตรี กรมสรรพากร 2475-2476

๑๓๑

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 2505-ปัจจุบัน
 งานพิเศษที่สำคัญ เดชานุการคณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงภาษีอากร 2474
 กรรมการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามความต้อง
 การของกระทรวงทบวงกรมต่างๆ ฝ่ายพลเรือน 2491

๑๓๑

งานนิพนธ์/งานประดิษฐ์ วิทยานิพนธ์ "Voting Behavior in Australia" 2485
 หนังสือ "การจัดองค์การและวิธีปฏิบัติงาน" ร่วมกับ บุญชนะ อิตถากร.

๑๓๑

ในด้านการศึกษาเรียงเรื่องราวให้สอดคล้องแก่การค้นคว้า ใครเป็นใครในประเทศไทย 2506 ๕ ก็นับว่าเป็นหนังสืออ้างอิงที่มีการเรียบเรียงดียิ่ง โดยที่หนังสือมีความหนาแน่น จึงจัดพิมพ์เป็น ๒ เล่ม คือ เล่มหนึ่งเริ่มตั้งแต่หน้าจนถึงอักษร ฟ. หรือหน้า 1490 และเล่มสองเริ่มตั้งแต่อักษร ภ. หรือหน้า 1491 จนถึงอักษร อ. หรือหน้า 2851 ในเล่มที่ 1 จะบอกให้ทราบถึงประวัติและวัตถุประสงค์ของการเรียบเรียงหนังสือชุดนี้^๕ ต่อไปเป็นรายชื่อของอักษรย่อที่ใช้ในหนังสือนี้ ซึ่งแบ่งออกเป็นปริญาและประกาศนียบัตรกับราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญตรา ต่อไปเป็นสถิติเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างตามหน่วยงานที่ตั้งกัก ประเภทอาชีพ ด้วย ระดับการศึกษาสูงสุดที่ได้รับและแหล่งการศึกษาในระดับสูงสุด ภาคต่อไปเป็นธรรมเนียมที่จะช่วยให้สามารถค้นหาชีวิตประวัติของบุคคลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ธรรมเนียมแบ่งออกเป็น

ก. ธรรมเนียมตามประเภทหน่วยงานที่ตั้งกัก เริ่มตั้งแต่กระทรวงทบวงกรม องค์การและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนหน่วยงานส่วนตัวเป็นต้น ภายใต้หน่วยงานแต่ละหน่วย ก็มีรายนามบุคคลที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนี้ เรียงตามลำดับตัวอักษร

ข. ธรรมเนียมตามประเภทอาชีพ ซึ่งแยกอาชีพต่างๆ ได้เป็นหมวดหมู่ ในหมวดที่ 1 เป็นกฎหมาย ทนายความ ผู้พิพากษา อัยการ หมวดที่ ๒ มี การคลัง เศรษฐกิจ การบัญชี สถิติ ศุลกากร ตำรวจ สรรพสามิต สหกรณ์ (ในกรณีที่เป็นหน่วยราชการ) หมวดที่ ๓ ว่าด้วย การบริหาร การปกครอง การเทศบาล การราชทัณฑ์ การสังคมสงเคราะห์ การเลขานุการและสารบรรณ หมวดที่ ๔ การประพันธ์ การประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ ข่าวสาร วรรณคดี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คำนวณ หมวดที่ ๕ เกษตรกรรม การป่าไม้ การประมง สัตวแพทย์และสัตวบาล หมวดที่ ๖ ว่าด้วยกิจกรรมระหว่างประเทศ หมวดที่ ๗ เป็นเรื่องรอง แพทย์ศาสตร์ การพยาบาล เภสัชศาสตร์ การอนามัย และสาธารณสุข หมวดที่ ๘ เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ หมวดที่ ๙ วิศวกรรมศาสตร์ และการช่างเทคนิคแขนงต่างๆ หมวดสุดท้าย เป็นอาชีพทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

จากธรรมเนียมเหล่านี้เราก็สามารถค้นหาชีวิตประวัติของบุคคลที่ต้องการ หรือ ชีวิตประวัติของบุคคลอาชีพต่างๆ ที่เราต้องการได้โดยสะดวก เช่น ต้องการทราบว่า นายมาดัย หุระนันท์ เคยเขียนหนังสือเรื่องอะไรไว้บ้าง ก็ดูจากธรรมเนียม ข้อ ก. ได้กระทรวงมหาดไทย คู่มือ มาดัย

หุระนันท์ แล้วพลิกไปดูในชีวะประวัติตามหน้าที่บอกไว้ เลือกลงที่หัวข้อ งานนิพนธ์/งานประดิษฐ์
ก็จะได้อรรถาความที่ต้องการ

ใครเป็นใครในประเทศไทย ๒๕๐๖ นี้ อาจจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการในการที่จะค้น
คว้าและติดต่อขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในวิทยาการสาขาต่างๆ เพื่อช่วยเหลือให้โครง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลได้บรรลุถึงจุดประสงค์ที่ต้องการ อีกทั้งยังจะเป็นการ
แนะนำผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านใดด้านหนึ่ง ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เป็นกำลังใจแก่ผู้ที่
มุ่งบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ในงานสาขาต่างๆ และการใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงสำ
หรับงานค้นคว้าทางการศึกษาอีกด้วย ผลพลอยได้อีกประการหนึ่งก็คือ ประวัติการศึกษาและ
การทำงานของบุคคลเหล่านั้นอาจเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคคลรุ่นหลัง สัมผัสค่ากล่าว
ของ ดองเฟดโลว์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแปลได้อย่างไพเราะว่า

ประวัติวีรบุรุษไซรั	เตือนใจ เรานา
ว่าอาจจะยังชนม์	เลิศได้
และยามจะบรรลัษ	สูง ทรงช่ง
รอยบาทเหยียบแน่นไว้	แทบพันทรายสมัย

สมพิศ ยอดเศรณี